

Mẫu kệ tivi gỗ cho phòng khách đẹp

Kệ tivi đơn giản, kệ gỗ công nghiệp phủ veneer, kệ tivi gỗ cho phòng khách gia đình,... đều là một trong những mẫu kệ tivi gỗ cho phòng khách đẹp mà người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất hiện nay.

[Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách](#) ›

[Sofa gỗ](#) > [salon gỗ](#)

**Cùng điểm qua một vài mẫu kệ tivi gỗ cho phòng khách đẹp mà chúng tôi tổng hợp được bên dưới:**

- Mẫu kệ tivi gỗ cho phòng khách đẹp với chất liệu chính là gỗ công nghiệp phủ veneer: với các mẫu kệ làm từ chất liệu này, phòng khách nhà bạn sẽ trông vừa hiện đại, vừa chắc chắn mà lại mang tính thẩm mỹ cao. Có thể sử dụng được ở nhiều không gian khác nhau như phòng khách, phòng ngủ hoặc các không gian khác.

[Giường ngủ](#) ›

[Giường ngủ gỗ tự nhiên](#) ›

[giường ngủ cổ điển](#) [Giường ngủ gỗ xoan đào](#) [Giường ngủ gỗ cao su](#) [Giường ngủ gỗ sồi](#) [Giường ngủ gỗ căm xe](#) [Giường ngủ gỗ đỏ](#) [Giường tầng](#) [Giường đặc biệt](#) [Giường nhật giường 2 tầng](#) [giường ngủ đơn](#) [giường ngủ đôi](#) [Giường ngủ hiện đại](#)

- Mẫu kệ tivi gỗ đơn giản hiện đại: mẫu này thường mang đến sự hiện đại, tân cổ điển hoặc sang trọng, đơn giản đều có, tùy vào nhu cầu và sở thích của khách hàng. Được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp nên các mẫu kệ tivi này thường có màu sắc, kích thước khác nhau. Chúng tôi có thể điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.

- Mẫu kệ tivi gỗ cho phòng khách của hộ gia đình: mẫu này được sử dụng rất nhiều cho phòng khách trong khoảng vài năm trở lại đây. Khi chọn các mẫu thiết kế từ nội thất Minh Khôi, quý khách hàng có thể chọn được các mẫu tủ ưng ý, nhận được bản vẽ chi tiết của sản phẩm khi đặt hàng cũng như kích thước, màu sắc, chất liệu khi thỏa thuận.

Ngoài các mẫu kệ tivi gỗ cho phòng khách đẹp, quý khách hàng cũng nên chú ý đến kích thước (phải cân đối với khoảng cách ngồi xem của bạn, đo đạt khoảng cách phù hợp với tầm nhìn và tạo sự thông thoáng cho tivi trong quá trình hoạt động), chất liệu (có thể sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp đều được), màu sắc (nên tìm đến các nhân viên tư vấn bán hàng để chọn được những gam màu phù hợp nhất, hiện đại nhất cho ngôi nhà của bạn) để chọn được những sản phẩm phù hợp nhất.

Nếu như quý khách hàng cần thêm thông tin hoặc muốn được tư vấn lựa chọn trực tiếp, có thể đến trực tiếp tại cửa hàng nội thất của chúng tôi để được nhân viên tư vấn, nhân viên bán hàng hỗ trợ nhanh nhất.